

# CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CỦA HỌC VIỆN GÓP PHẦN TÔ THẨM QUAN HỆ ĐẶC BIỆT LÀO – VIỆT NAM

**KHÂM PHÃN VÔNG PHẠCH HÃN**

Học viện CT-HC quốc gia Lào

*Thực tiễn sự hợp tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ của Đảng, Nhà nước Lào tại Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh, một mặt đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh cứu quốc cũng như sự nghiệp bảo vệ phát triển đất nước Lào hiện nay; mặt khác, đóng góp của Học viện còn góp phần vun đắp thêm tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đó là tài sản vô giá, sức mạnh to lớn không bao giờ cạn kiệt. Nhân dân Lào xin ghi nhớ và biết ơn công lao quý báu mà Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh đã giúp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cho sự nghiệp cách mạng Lào suốt thời gian qua.*

**Đ**ảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào luôn coi công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ là một công việc quan trọng. Thực tiễn đã khẳng định rằng, cán bộ có vai trò quyết định đến thành công và thất bại trong việc thực hiện đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Do đó, công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cần phải được tiến hành một cách liên tục. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn: "Vi lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người"; Chủ tịch Caysôn Phômvihân cũng đã nói: "Cán bộ là vốn quý báu của đất nước". Với tầm quan trọng và nhận thấy được vai trò



*Lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý Đảng NDCM Lào, Khóa X (2008-2009)*

của cán bộ suốt trong thời kỳ đấu tranh cứu quốc cũng như thời kỳ xây dựng, phát triển

dất nước, thời gian qua Đảng và Nhà nước Việt Nam đã hợp tác, giúp đỡ đào tạo cán bộ trong mọi lĩnh vực, mọi chuyên ngành cho Đảng và Nhà nước Lào. Trong đó, đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Lào, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giao cho Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc trước đây - Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh ngày nay giúp bồi dưỡng và đào tạo.

Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng có chung đường biên giới; nền kinh tế, văn hoá xã hội, phong tục tập quán có nhiều nét tương đồng, có truyền thống giao lưu văn hoá, có tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Đảng NDCM Lào và ĐCS Việt Nam đều được bắt nguồn từ ĐCS Đông Dương. Đất nước Lào và Việt Nam có chung cùng một vận mệnh, đều bị bọn thực dân, đế quốc nước ngoài đến xâm lược, trong mỗi thời kỳ đều cùng nhau đấu tranh và giành thắng lợi.

Lịch sử và thực tiễn đã chứng minh cho chúng ta thấy: Mọi thắng lợi mà nhân dân hai nước giành được là vì tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước được đón nhận từ mối quan hệ đặc biệt nói trên. Chủ tịch Khămtay Siphândon từng nói: Chúng ta biết rằng thắng lợi và lợi ích đó được xuất phát từ tình hữu nghị, tinh thần hy sinh cao cả và sự giúp đỡ hết mình của nhân dân Việt Nam. Một trong những nội dung của mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Lào - Việt Nam là công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cho Đảng, Nhà nước Lào ở Việt Nam nói chung, công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng, Nhà nước Lào tại Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng.

Trong thời kỳ đấu tranh cứu quốc cũng như thời kỳ bảo vệ và xây dựng đất nước của Lào, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý còn thiếu nhiều về số lượng, chất lượng. Cơ sở vật chất và điều kiện bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trong nước không có khả năng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Do vậy, việc hợp tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ về lý luận chính trị, đào tạo cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của Lào ở Việt Nam nói chung, tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc trước đây, Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh ngày nay nói riêng, là một yếu tố không thể thiếu được. Sự cần thiết đó thực chất bắt đầu từ nhu cầu, sự phát triển của cách mạng Lào, sự phát triển của tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Trong giai đoạn đấu tranh cứu quốc, chống lại kẻ thù xâm lược, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ lãnh đạo đầu tàu là lực lượng chính của cách mạng Lào đều được bồi dưỡng lý luận tại Việt Nam, trên cơ sở sự giúp đỡ chân thành anh em cùng chung một lý tưởng đấu tranh chống lại kẻ thù chung, cùng chung thắng lợi, suốt sự nghiệp cách mạng đấu tranh cứu quốc; cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo của Lào phần lớn được tập huấn, bồi dưỡng lý luận Mác - Lênin tại trường lý luận của Đảng, Trường Nguyễn Ái Quốc. Đây là ngôi trường đã bồi dưỡng và đào tạo cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Những thành tựu lý luận cách mạng được trang bị cho đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước Lào đã trở thành vũ khí sắc bén, trở thành sức mạnh trong việc lãnh đạo phong trào đấu tranh cách

mạng của Lào ngày càng vững mạnh và giành được thắng lợi trong suốt tiến trình lịch sử cách mạng của nhân dân các bộ tộc Lào. Điều đó đã khẳng định thành quả to lớn trong bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Đảng, Nhà nước Lào tại Học viện.

Bước vào giai đoạn mới, giai đoạn bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước, hai Đảng, hai Nhà nước Lào - Việt Nam tiếp tục khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa Lào - Việt Nam, tình đoàn kết đùm bọc và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước không gì có thể lay chuyển được. Mối quan hệ ấy là thực tiễn sống động, là một qui luật phát triển của cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam. Do đó, với thành công và hiệu quả, sự tin tưởng của hai Đảng, hai Nhà nước, Đảng và Chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục giao cho Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh bồi dưỡng và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng, Nhà nước Lào. Công tác bồi dưỡng, đào tạo căn cứ theo yêu cầu cấp thiết của việc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào trong từng giai đoạn.

Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, Đảng NDCM Lào vẫn tiếp tục nhờ sự giúp đỡ từ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em để giúp đỡ bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Việt Nam. Thực tế từ năm 1975 đến năm 1980, Trường Nguyễn Ái Quốc đã bồi dưỡng đào tạo cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tuyên huấn, cán bộ tổ chức với số lượng hơn 500 người.

Từ năm 1981 đến năm 1990, xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, nhu cầu của cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý trong mọi lĩnh vực từ Trung ương xuống địa phương ngày

càng cao, Trung ương Đảng và Chính phủ Lào đã lựa chọn, cử cán bộ từ trung ương xuống địa phương sang bồi dưỡng, đào tạo về lý luận Mác - Lênin, bồi dưỡng công tác tuyên huấn, kiểm tra, đối ngoại, tổ chức và các công tác khác. Việc bồi dưỡng, đào tạo nói trên đã trang bị kiến thức, trình độ và năng lực cho cán bộ của Lào phục vụ tốt sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng XHCN. Điều đó còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Học viện đối với việc giúp đỡ bồi dưỡng đào tạo cán bộ cho Đảng, Chính phủ Lào.

Từ năm 1990 đến nay, đây là giai đoạn yêu cầu cán bộ phải có sự hiểu biết, có trình độ và năng lực, có đạo đức cách mạng để bảo đảm đáp ứng được nhiệm vụ chính trị trong điều kiện mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và mở rộng hợp tác với thế giới bên ngoài. Do vậy, Đảng và Chính phủ Lào đã lựa chọn và cử cán bộ sang bồi dưỡng, đào tạo tại Việt Nam nhất là tại Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh - trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và quản lý. Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh trực thuộc Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để phục vụ sự nghiệp đổi mới của Việt Nam. Đồng thời, Học viện còn làm tốt nhiệm vụ quốc tế trong bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cho Đảng NDCM Lào.

Kể từ năm 1990 đến nay, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng cho Lào 235 cán bộ thuộc hệ cao cấp lý luận chính trị; 260 người hệ đại học chính trị (cả hoàn chỉnh); 84 tiến sĩ và 77 thạc sĩ.

*(Xem tiếp trang 91)*

Với chức năng giám sát, kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn đã phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân, Thanh tra Học viện tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động công đoàn và các hoạt động chung của Học viện có liên quan tới tổ chức công đoàn. Hằng năm thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, thực hiện nghị quyết công đoàn và công tác tài chính công đoàn; kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, kiểm tra về chế độ chính sách và khiếu nại, tố cáo...

Một trong những nguyên nhân chính để Công đoàn Học viện thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ là do trong quá trình hoạt động luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc, của sự phối hợp chặt chẽ các đơn vị, cơ quan trong Học viện.

Từ nay đến cuối năm 2009 và những năm tới, thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Học viện, thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Học viện tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển mạnh hoạt động về công đoàn cơ sở, tăng cường đối thoại (trực tiếp và gián tiếp) phát huy dân chủ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện trong thời kỳ mới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện, Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn viên chức Việt Nam, với đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, tâm huyết và năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, Công đoàn Học viện sẽ đạt được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh phát triển ở tầm cao mới, xứng đáng với Học viện mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

## CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ...

*(Tiếp theo trang 86)*

Cán bộ được bồi dưỡng, đào tạo từ Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh không chỉ nâng cao kiến thức về lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thế giới quan, nhân sinh quan, kiến thức về khoa học, mà còn được rèn luyện về đạo đức cách mạng, bản lĩnh giai cấp, được Đảng, Chính phủ Lào tin tưởng.

Đội ngũ cán bộ nói trên được bố trí, sắp xếp vào các vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức quần chúng từ Trung ương xuống địa phương. Hầu hết các ban, ngành của Trung ương, các tỉnh, các huyện đều có cán bộ tốt nghiệp từ Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại các cơ quan đó và đang giữ chức vụ, tổ chức thực hiện triển khai đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Lào trong thực tiễn.

Cán bộ được bồi dưỡng, đào tạo tại Học viện đã trở thành những hạt giống tốt cho Đảng và Nhà nước Lào, được nhân dân Lào tin tưởng, trở thành lực lượng vô cùng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Trước kia cũng như hiện nay, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ của Đảng, Chính phủ Lào tại Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh là sự hợp tác quan trọng được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn khen ngợi, đánh giá cao.

Cùng với thành quả mà chúng ta đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, nếu so với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị mà hai Đảng, hai Nhà nước giao cho thì thấy rằng vẫn còn một số mặt nên cùng nhau quan tâm giải quyết, như vấn đề chất lượng, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan và việc thực hiện thời gian nghiên cứu học tập. Nói tóm lại, lĩnh vực hợp tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cố gắng tổ chức thực hiện tốt theo tinh thần chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước.